

Sự Tài Trợ tại Swedish

Financial Assistance at Swedish (Vietnamese)

Các Dịch vụ & Sức khỏe Swedish quan tâm cho mọi người và các nhu cầu sức khỏe của họ dù họ có thể hay không thể trả được. Chúng tôi sẽ làm việc với bệnh nhân của chúng tôi qua bất cứ vấn đề tài chính nào, kể cả tìm những cách để làm cho sự chăm sóc y tế vừa túi tiền hơn/có thể chi trả được. Các Bệnh viện Swedish cống hiến sự tài trợ cho các bệnh nhân hội đủ điều kiện mà họ không thể trả được các hóa đơn y tế của mình. Nếu quý vị đang có khó khăn trong việc chi trả cho tất cả hoặc một vài lần chăm sóc sức khỏe của mình, xin hãy nói chuyện với một Người bệnh vực/tán trợ Tài chính cho Bệnh nhân hoặc một Đại diện Phục vụ Khách hàng về cách thức nào mà chúng tôi có thể giúp quý vị.

Việc gì được bao trả? Đối với trường hợp cấp cứu và những dịch vụ y tế cần thiết tại các bệnh viện Swedish, chúng tôi cung cấp giúp đỡ tài chính cho các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn theo một thước đo, với sự giảm giá từ 30% đến 100% căn cứ trên khả năng để trả. Sự giúp đỡ tài chính cho những dịch vụ mà nó không phải là khẩn cấp hoặc cần thiết y tế hoặc những dịch vụ được thực hiện *bên ngoài* của bệnh viện tùy thuộc vào các chủ trương/chính sách của bệnh viện chuyên khoa đó hoặc phòng mạch mà nó cung cấp sự chăm sóc cho quý vị.

Cách nộp đơn như thế nào? Bất cứ bệnh nhân nào đều có thể nộp đơn xin tài trợ. Một bệnh nhân muốn sự giúp đỡ tài chính phải cung cấp những thông tin và văn kiện được yêu cầu cho sự nộp đơn này, trừ phi được yêu cầu cách khác. Một mẫu đơn có thể được yêu cầu/xin bằng điện thoại hoặc in từ địa chỉ trang mạng được ghi dưới đây. www.swedish.org/patient-visitor-info/billing/financial-assistance

Những giúp đỡ khác cho Sự Bao Trả Dịch Vụ Sức Khỏe: Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho các chương trình của cộng đồng và chính phủ khác. Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm xem nếu những chương trình này (kể cả *Medicaid* và *Apple Health*) có thể giúp chi trả hóa đơn y tế của quý vị. Chúng tôi có

thể giúp quý vị nộp đơn xin cho những chương trình này. có thể giúp chi trả hóa đơn y tế của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin cho những chương trình này.

Những giảm giá cho Người không có bảo hiểm : Swedish cống hiến một sự giảm giá cho những bệnh nhân mà họ không có bảo hiểm sức khỏe. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi về chương trình giảm giá của chúng tôi.

Các kế hoạch Trả tiền: Bất cứ những sự thanh chi nào mà quý vị thiếu chúng tôi đều có thể được trả bằng bất cứ cách nào sau đây: kế hoạch trả dài hạn, tiền mặt, chi phiếu, trả hóa đơn trực tuyến hoặc thẻ tín dụng. Nếu quý vị cần một kế hoạch trả tiền, xin hãy gọi số điện thoại trên hóa đơn của mình để được giúp đỡ.

Chăm sóc Cấp cứu: Các bệnh viện Swedish với những khoa cấp cứu cung cấp chăm sóc cho những trường hợp cứu cấp y tế (như đã được định rõ bởi **Sắc luật Trường hợp Cấp cứu Y tế và Đang Sinh đẻ**[EMTALA]) mà không có phân biệt kỳ thị với mức tốt nhất theo khả năng của mình, dù cho bệnh nhân có thể chi trả hay có đủ điều kiện cho sự tài trợ hay không.

Hãy liên lạc với Chúng tôi cho Sự Giúp đỡ Tài Trợ hoặc Những đơn xin

Để có thêm thông tin về cách xin giúp đỡ với hóa đơn y tế Swedish, xin hãy gọi cho Toán Phục vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc gặp một Nhân viên bệnh vực/tán trợ Tài chính Bệnh nhân tại bệnh viện Swedish địa phương quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp quý vị bất cứ những mẫu đơn nào quý vị cần và có thể giúp quý vị xin cho sự trợ giúp. Các bệnh nhân được khuyến khích một cách mạnh mẽ để yêu cầu sự giúp đỡ tài chính trước khi nhận sự điều trị y tế, bằng bất cứ cách nào có thể. Các bệnh nhân cũng có thể nộp đơn vào bất cứ lúc nào trong khi đang được điều trị và trong một thời điểm sau khi nhận hóa đơn đầu tiên. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc muốn một mẫu đơn xin tài trợ, xin liên lạc:

- Bằng điện thoại: 877-406-0438
- Trên trang mạng của chúng tôi: www.swedish.org/patient-visitor-info/billing